

Bình Dương: Trao 39 giải thưởng Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ VIII

01:42 21/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 20/6/2023, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương phối hợp các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023) và trao thưởng Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương lần thứ VIII.



Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao giải cho các tác giả đoạt giải A Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ VII

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương....

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã gửi lời chúc mừng đến các nhà báo đoạt Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ VIII. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các nhà báo trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, chú trọng vào những lĩnh vực trọng tâm, góp phần giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn đội ngũ các nhà báo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, quan tâm đầu tư chất lượng các sản phẩm báo chí để tham gia giải báo chí của tỉnh và các cấp, chung tay giới thiệu về tỉnh Bình Dương luôn năng động phát triển.

Ban tổ chức cho biết, Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương lần VIII đã có gần 50 tác giả và nhóm tác giả gửi hơn 100 tác phẩm báo chí tham dự. Trong đó, có hơn 20 nhà báo của các cơ quan báo chí ngoài tỉnh gửi 36 tác phẩm tham dự. Nội dung các tác phẩm dự thi thể hiện chủ đề thời sự nóng của Bình Dương như: Bình Dương sau 25 năm xây dựng và phát triển, học tập làm theo gương Bác, xây dựng thành phố thông minh gắn với phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chăm lo đời sống công nhân lao động, phát huy thế mạnh của địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam...



Các nhà báo nhận kỷ niệm chương tại buổi lễ

Theo đánh giá của ban giám khảo, phần lớn tác phẩm đều có sự đầu tư rất công phu về đề tài, nội dung đến hình thức, thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo, mang hơi thở của báo chí hiện đại và có sức thu hút độc giả.

Kết quả, Ban tổ chức Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết tỉnh Bình Dương lần VIII đã trao 39 giải thưởng theo các loại hình báo in, báo điện tử, báo ảnh, phát thanh, truyền hình. Trong đó có 4 giải A, 7 giải B, 9 giải C và 19 giải Khuyến khích.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/binh-duong-trao-39-giai-thuong-giai-bao-chi-nguyen-van-tiet-lan-thu-viii>